
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 2   ประจำปี  2562 

วันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 

------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล 
   2. นางปัณรส    แช่มใส   รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญยิ้ม          น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  4. นายสมบัติ  พุกนิลฉาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นายบุญรุ่ง    วรหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
   6. นายดำรงค์          เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
   7. นายประสิทธิ์  จันทร์ดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นางสมศรี    เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายสร้อย  น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายประสงค์   โพธิ์อ่ิม   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุพจน์    รัศมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย   
 

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  
1. นายบุญเชิญ          ขำสาคร   นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลา          ใจดี   รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภู่ศรี    เกตุแก้ว   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวิทยา          วรวงษ ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายภานุวัชร  รัศมี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวสุดารัตน ์ เหลืองโสภากร  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
7. นางรสสุคนธ์   ทองบุญ   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
8. นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายสมทรง  ขำสาคร   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 

        10. นายนาทกมล  มณีกุล   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
        11. นางนิดา  ปักการะสัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        12. นางสาวศศิมา  บ้านเกาะ  เจ้าพนกังานธุรการ 

 

รายงานการประชุม 
เมือ่ถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบลายมือชื่อจากสมุดลงชื่อเข้า 

ประชุมสภา  เห็นว่าสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ  และเชิญสมาชิกเข้าประชุม
ประจำที่ ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภา  และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 



 ๒ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอกล่าวสวัสดี  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่ ครั้งที่ 2  ประจำปี 
พ.ศ.2562  เมื่อท่านทัง้หลายพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

- ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา   
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2562  
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม 

ที่ได้ประชุมกันไว้หรือไม่ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข - 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
  
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม -  
   (สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อทราบ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   - ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 

4.1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563  วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ
ประธานสภาเทศบาล  แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในวาระท่ี 1 เมือ่คราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา สมัยสามัญ  
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2562 และ 



 ๓ 
 
ให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำสภา
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา รับไปพิจารณา นั้น 

     จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ต่อที่ประชุม 
 
นายดำรงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานกรรมการฯ      ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณา 
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  
ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นั้น 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำสภาเทศบาลตำบล 
เกษตรพัฒนา ได้ประชุมเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  
เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 

     1.ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 
ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ 

  2. คณะกรรมการฯ มีความเห็นไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเกษตร
พัฒนา  โดยมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณา ท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญได้ 

- เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ในวาระที่ 2 ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ในวาระท่ี 2  

เป็นเอกฉันท์ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบในวาระ 

ที่ 1 และ วาระท่ี  2  มาแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่  3 โดยให้
สมาชิกสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้เทศบาลประกาศใช้ต่อไปหรือไม่  ขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 



 ๔ 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ในวาระ 
ที่ 3 เป็นเอกฉันท์ 
 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา มีมติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ส่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               - ด้วยผู้บริหารขอแจ้งการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือให้
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายบุญเชิญ   ขำสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ทางเทศบาลขอขอบคณุท่านสมาชิกทุกท่าน 

ในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของเทศบาล รวมทั้งที่ได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และขอแจ้งการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
 - ขณะนี้ได้ให้ทุกกอง/งาน ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา สำรวจ
เงินงบประมาณเหลือจ่าย ในหมวดต่างๆ เพ่ือพิจารณาการดำเนินงานโครงการ
ต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
เทศบาลซอย 1 และเทศบาลซอย 2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งการติดต้ังกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงภายในเขต
เทศบาลทั้ง 10 จุด 

- การกำจัดวัชพืชริมทางและการกำจัดผักตบชวาในลำคลอง 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่ได้
ร่วมด้วยช่วยกันดูแลมาโดยตลอด ทางเทศบาลจะได้พิจารณาการจัดหา
เครื่องมอืเครื่องใช้ทีม่ีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ ต่อไป  

- ขณะนี้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชำรุดหลายจุดได้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบ ลงตรวจสอบแก้ไข รวมทั้งระบบน้ำประปาโดยเฉพาะในหมู่ที่ 4 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเข่ือนซึ่งอยู่ในแนวของท่อ
น้ำประปา ทำให้เกิดผลกระทบบ้าง และได้มอบให้กองช่างเทศบาล 
ตรวจสอบโดยตลอด  

- การปรับปรุงหอกระจายข่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตรวจสอบปรับปรุงในจุดต่างๆ หากท่านใดพบว่าบริเวณใดเสียงดังไม่ชัดเจน
หรือขัดข้อง ขอให้แจ้งมายังสำนักงานเทศบาลได้ตลอด  



 ๕ 
 

 - การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขณะนี้มีเรื่องของการร้องเรียนการเผา
ทำลายขยะ และปัญหาจากการทำบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเทศบาลจะได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ทั้งนี ้ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุก
ท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลด้วย หากพบ
ปัญหาใดๆ จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 
มติที่ประชุม    -  รับทราบ- 

 
จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่กระผมได้รับมอบหมาย 

เข้าร่วมประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยสาระสำคัญคือ การปรับปรุง 
ระเบียบของกองทุนฯ ในการดำเนินงานของ สปสช.และบทบาทหน้าที่ของ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.-สถ.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และทำให้ตะ
หนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทรงเห็น
ความสำคญัของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ
อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  และดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ  โดยได้
ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ
จัดสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึนในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ  การสำรวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์   อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม   การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก   และรักษาในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมทางกายภาพ  และปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ ์ และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
 ในการดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการใน
การอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากในท้องถิ่น หรือ พันธุ์พืชทีข่ึ้นเฉพาะถิ่น มีการ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณในการดำเนินการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

มติที่ประชุม    -  รับทราบ- 
 
 
 
 



 ๖ 
 

นายดำรงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายดำรงค์  เกตุแก้ว สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอผู้บริหาร ในการพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

บริเวณบ้านนางไสว หมู่ที่  2 เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว มีผู้ ใช้สัญจร
ค่อนข้างมาก และเป็นเส้นทางลัดทีส่ามารถไปยังพื้นท่ีข้างเคียงได้ 
 

นายบุญเชิญ   ขำสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการในเรื่อง 

ดังกล่าว ทางเทศบาลจะได้พิจารณาถึงแนวสายไฟฟ้า รวมทั้งแนวต้นไม้สอง
ข้างทางด้วย เนื่องจากที่ประชุมประชาคมตำบลเกษตรพัฒนา มีมติให้ตัด
ต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเทศบาลจะได้พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป 

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา              จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
  

    เลิกประชุมเวลา  10.25 น. 
 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.       ผู้จดบันทึก 
                            (มนัส  ประคองโพธิ์ทอง) 


